
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 
คร้ังที่  3/2567 

วันพุธ  ท่ี 14  สิงหาคม  พ.ศ. 2567   เวลา 10.30 น.  
ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์  โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 

************************************* 

ผู้มาประชุม 
1. นางนพมาศ เพราพันธ ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ 
2. นายชนวิช สายโอภาส ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
3. นายมะโน   พลวารินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
4. นางนาถพร ดิสโร ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
5. นางเสมอ   สุทธิกรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
6. นายพะเนิน อุชุภาพ  ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
7. นางจิตรา ล้ิมสุรัตน์ ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ 
8. พันตำรวจโทเดชา  หนูทองแก้ว ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ 
9. นายสมศักดิ์   แพรสมบูรณ์ ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ 
10. นายสรรค์พล แสงบ้านยาง ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ 
11. พระครูโอภาสบุญญากร ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์/องค์กรศาสนา กรรมการ  

ผู้ไม่มาประชุม 
1. พันตำรวจโทบุญชู จันทร์เดชะ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ (ติดภารกิจ) 
2. พระมหาชัยศิลป์    ชยโชติ       ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์/องค์กรศาสนา        กรรมการ (ติดภารกิจ) 
3. พันเอกชัยนันท์      ศิลปี       ผู้ทรงคุณวุฒิ                                  กรรมการ (ติดภารกิจ) 
4. นายเอกวุฒ ิ ไกรมาก ผู้อำนวยการโรงเรียน  กรรมการและเลขานุการ (ไปราชการ) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวเนตรชนก ธานีรัตน ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
2. นายหัตถเชษฐ์ แสงประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานท่ัวไป   
3. นางสาววนิตชนัย ยังสุข รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล/ 

  กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  
4. นายกำพล           ชุ่มจันทร์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
5. นายวุฒิพล รัตนพร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
6. นางสาวธีราพร      นุ้ยสุข       ครู 

 
เร่ิมประชุมเวลา 10.30 น. 

นางนพมาศ  เพราพันธ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 
ประธานในท่ีประชุมกล่าวเปิดประชุม และได้ดำเนินการตามวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระที่  1   เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1  นางนพมาศ  เพราพันธ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 

กล่าวขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านท่ีเข้าร่วมการประชุมในวันนี้ 
1.2  นางนพมาศ  เพราพันธ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา  

ได้แนะนำและแสดงความยินดีต้อนรับคณะกรรมการสถานศึกษาที ่มารับตำแหน่งทดแทนตำแหน่งที ่ลาออก  
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จำนวน 3 ท่าน  ได้แก่ นายสรรค์พล  แสงบ้านยาง  ตำแหน่งผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายพะเนิน  อุชุภาพ  
ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ และนางจิตรา  ล้ิมสุรัตน์ ตำแหน่งผู้แทนศิษย์เก่า 
 

ระเบ ียบวาระที ่   2   เร ื ่องการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  คร ั ้ ง ท่ี 2/2567  
วันอังคารท่ี 2 กรกฎาคม 2567  โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 
มติที่ประชุม : คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานพิจารณาแล้วรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระที่  3   เร่ืองเสนอให้ที่ประชุมทราบ/เร่ืองสืบเนื่อง 
 3.1  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
        นางสาวเนตรชนก  ธานีรัตน์  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ  รายงานการดำเนินงาน ดังนี ้

                 3.1.1  การมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ในวันพฤหัสบดีท่ี 
15 สิงหาคม 2567 ณ ห้องประชุมท่านเจ้าคุณประเดิม อาคาร 11 ชั้น 5 เวลา 09.00 – 13.00 น. และเชิญชวน
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานร่วมกิจกรรมมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

 
 
 
 

นางนพมาศ  เพราพันธ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กล่าวเชิญชวนคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยาให้เข้าร่วมในกิจกรรมมอบทุนการศึกษา 
มติที่ประชุม : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยารับทราบ 
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3.2  กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
                 นายกำพล  ชุ่มจันทร์   รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน รายงานการดำเนินงาน ดังนี ้
        3.2.1  ผลการประเมิน “นักเรียนรางวัลพระราชทาน” 
        นายนัทธพงศ์  ภูทองกิจเจริญ ได้รับรางวัลนักเรียน “นักเรียนพระราชทาน” ประจำปีการศึกษา 
2566 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สถานศึกษาขนาดใหญ่  
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นางนพมาศ  เพราพันธ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้แสดงความยินดีกับนักเรียนและ
คณะครูท่ีได้ส่งเสริมสนับสนุนจนนักเรียนได้รับรางวัลนักเรียน “นักเรียนพระราชทาน” ในครั้งนี้ และขอขอบคุณครู
และนักเรียนท่ีสร้างผลงานเชิงประจักษ์แก่จังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นการสร้างช่ือเสียงให้แก่ตนเองและโรงเรียน  
มติที่ประชุม : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยารับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเสนอให้ทีป่ระชุมพิจารณา 
          นางสาววนิตชนัย  ยังสุข  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล/กลุ่มบริหารงานงบประมาณและ
แผนงาน รายงานการดำเนินงาน ดังนี้ 

4.1 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
       4.1.1  การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 

พ.ศ.2567  
      4.1.1.1 ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 2 ตำแหน่ง 

4.1.1.2 ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 2 ตำแหน่ง 
  

 

รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู ้บริหารสถานศึกษา ที่ประสงค์ย้ายมาดำรงตำแหน่งท่ี
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา (ขนาดใหญ่พิเศษ) ประจำปี พ.ศ.2567  

ท่ี ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง (เดิม) 
ความคิดเห็น 

คณะกรรมการสถานศึกษา หมายเหตุ 
ขัดข้อง ไม่ขัดข้อง 

1 นางรักษิณา  ยอดมงคล ผอ.รร.ท่าแซะรัชดาภิเษก         ระบุย้ายลำดับท่ี 1 
2 นายไกรวัลย์  สังฆะสา ผอ.รร.สวีวิทยา         ระบุย้ายลำดับท่ี 1 
3 นางสาวภัควดี  ผลพฤกษา รองผอ.รร.ท่าแซะรัชดาภิเษก         ระบุย้ายลำดับท่ี 1 
4 นายชาญชัย  ผลอุบัติ รองผอ.รร.สวีวิทยา         ระบุย้ายลำดับท่ี 1 

มติที่ประชุม : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยารับทราบและเห็นชอบ 

ชื่อ - สกุล โรงเรียน ตำแหน่ง อายุราชการ 

นางรักษิณา  ยอดมงคล ท่าแซะรัชดาภิเษก ผู้อำนวยการโรงเรียน - ระยะเวลารับราชการ 32 ปี 8 เดือน 10 วัน 

- ระยะเวลารับ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน   
  ท่าแซะรัชดาภิเษก 3 ปี 11 เดือน 

นายไกรวัลย์  สังฆะสา สวีวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน - ระยะเวลารับราชการ 15 ปี 10 เดือน 0 วัน 

- ระยะเวลารับ ตำแหน่งผู้อำนวยการ 
  โรงเรียนสวีวิทยา 2 ปี 11 เดือน 29 วัน 

ชื่อ - สกุล โรงเรียน ตำแหน่ง อายุราชการ 

นางสาวภัควดี  ผลพฤกษา ท่าแซะรัชดาภิเษก รองผู้อำนวยการ
โรงเรียน 

- ระยะเวลารับราชการ 14 ปี 0 เดือน 0 วัน 

- ระยะเวลารับ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน
ท่าแซะรัชดาภิเษก 3 ปี 11 เดือน 

นายชาญชัย  ผลอุบัติ สวีวิทยา รองผู้อำนวยการ
โรงเรียน 

- ระยะเวลารับราชการ 14 ปี 1 เดือน 5 วัน  
    ระยะเวลารับ ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการ 
    โรงเรียนสวีวิทยา 3 ปี 11 เดือน 
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4.1.2   ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี พ.ศ. 2568 
                โรงเร ียนสอาดเผด ิมว ิทยา เห ็นควรเสนอช ื ่อ นายว ุฒ ิพล ร ัตนพร ตำแหน ่ง ครู   

วิทยฐานะ ครูเชี ่ยวชาญ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเข้ารับการประเมินคัดเลือกครู  
ผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี พ.ศ. 2568 

นายวุฒิพล  รัตนพร  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้นำเสนอนำเสนอการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้ความมุ่งมั่นต้ังใจให้บรรลุวัตถุประสงค์และปณิธานในการสอนว่า “นักเรียนต้องเรียนรู้อย่าง
สนุก มีความสุขกับฟิสิกส์” โดยมีการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฟิสิกส์เชิงรุก (Active 
Learning) ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) ด้วยกิจกรรมฟิสิกส์สัประยุทธ์เพื่อพัฒนากระบวนการคิดและ
ทักษะในศตวรรษท่ี 21 โดยสังเขปดังนี้ 
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มติที่ประชุม : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยารับทราบและเห็นควร เสนอช่ือ 
นายวุฒิพล รัตนพร ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูเช่ียวชาญ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเข้า
รับการประเมินคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี พ.ศ. 2568 
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4.2 กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
               นายหัตถเชษฐ์  แสงประดิษฐ์  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานท่ัวไป รายงานการดำเนินงาน ดังนี้ 

        4.2.1  ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ โครงการยานพาหนะ (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) ใช้งบกิจกรรม 
ปรับปรุงอาคารสถานที่ จำนวน 40,000 บาท 
        โครงการยานพาหนะ (ค่าน้ำมันเช้ือเพลิง) ท่ีได้จัดสรรไว้เป็นจำนวนเงิน 390,000 บาท ซึ่ง
ขณะนี้ได้ใช้งบไประมานโครงการยานพาหนะ (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) ไปแล้วเป็นจำนวนเงิน 371,210 บาท ซึ่งจะ
เหลืองบประมาณเพียง 18,790 บาท  
มติที่ประชุม : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยารับทราบและเห็นชอบ 

ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองอื่น ๆ 
5.1  โครงการศึกษาดูงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 
      นางนพมาศ  เพราพันธ์  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ได้เสนอให้มีการจัดโครงการ

ศึกษาดูงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา เพื่อเป็นการศึกษาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยให้โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยาเป็นผู้ดำเนินโครงการ 
มติที่ประชุม : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยารับทราบและเห็นชอบ 
 5.2 นายสรรค์พล แสงบ้านยาง ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ได้แจ้งให้ทราบว่าท่านนายยกเทศมนตรีเมืองชุมพรได้ขอบคุณโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยาที่ได้มอบโครงเหล็กโต๊ะ
นักเรียนจากการแทงจำหน่ายให้ทางเทศบาลเมืองชุมพร โดยทางเทศบาลได้ซ่อมแซมและใช้ในกิจกรรมตักบาตร
ของเทศบาลเมืองชุมพร 

      นางนพมาศ  เพราพันธ์  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้ขอบคุณท่านนายยก
เทศมนตรีเมืองชุมพรท่ีคอยช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 

เลิกประชุม 12.00 น. 

  
 

                       (นางสาวธีราพร  นุ้ยสุข) 
   บันทึกรายงานการประชุม 

  

 

          (นายหัตถเชษฐ์  แสงประดิษฐ์) 
   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 

    (นายเอกวุฒิ  ไกรมาก) 
    ผู้อำนวยการโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 
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ภาพกิจกรรมการเปิดโอกาสให้เกิดความมีส่วนร่วม 
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนปะทิววิทยา 

ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๗ 
วันจันทร์ ท่ี ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ 
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